



เปิดใจ “สนอง กล่อมประเสริฐ” เจ้าของ “สวนอินทผลัมเลิศรส” 120 ไร่ จ.ราชบุรี

อินทผลัม ไม้ผลมหัศจรรย์และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง ที่อินทผลัมผลสดมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ราคาขายต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 500 บาท อินทผลัมปลูกง่าย ขายดีแถมขายได้ราคาแพงอีกต่างหาก สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอินทผลัมกันอย่างคึกคัก ในฉบับนี้ จะพาไปเยี่ยมชมสวนอินทผลัมคุณภาพดี ของ “คุณสนอง กล่อมประเสริฐ” เจ้าของกิจการน้ำผลไม้รายใหญ่ รู้จักกันในชื่อ บริษัท เลิศรส เบฟเวอเรจ จำกัด คุณสนองนับเป็นนักธุรกิจต้นแบบที่เป็นคนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ คุณสนองมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เรียนจบแค่ชั้นมัธยม เริ่มต้นทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้ก่อน จึงค่อยพัฒนาต่อยอดผลิตน้ำเต้าหู้นมสดและน้ำผลไม้พร้อมดื่มส่งขายตามร้านโชห่วยในปี 2547 เรื่อยมา คุณสนองขยันอดทนและมีหัวทางการค้า สามารถสร้างโรงงานผลิตน้ำผลไม้ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสินค้า GAP พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ออกมามากมาย ในแบรนด์ “เลิศรส” ส่งขายทั่วประเทศโดยรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี

นอกจากปลูกอินทผลัมบนที่ดินของตัวเองแล้ว คุณสนองยังชักชวนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ให้หันมาปลูกอินทผลัมแบบรวมกลุ่ม ในโครงการ “อินทผลัมกระทุ้มแบน” ในปีแรกคาดว่าจะได้ผลผลิตของกลุ่มมากถึง 100,000 กิโลกรัม โดยเน้นเจาะตลาดห้างสรรพสินค้าและขายตรงถึงผู้บริโภค

วิธีการปลูกดูแลอินทผลัม

คุณสนองบอกว่า ได้ลงทุนทำสวนอินทผลัมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยไร่อินทผลัมเลิศรส ที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ปลูกกว่า 120 ไร่ เน้นปลูกอินทผลัมพันธุ์บาสี ที่เกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อจำนวน 2,000 ต้น และอินทผลัมสายพันธุ์อัมเอสคาซานจำนวน 300 ต้น และอินทผลัมสายพันธุ์โคบีอีกจำนวน 500 ต้น

“ปลูกต้นอินทผลัมในระยะห่าง 8X8 เมตร และปลูกไม้ผลผสมผสานอีกนานาชนิด เช่น มะเคื่อฝรั่ง ทุเรียน กระท้อน กัลย มะละกอ ฝรั่ง มะนาว ฯลฯ คุณสนองตั้งเป้าหมายที่จะเปิดไร่เลิศรสเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานในอนาคต หากใครสนใจท่องเที่ยวชมไร่อินทผลัมเลิศรส อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อที่สวนได้โดยตรง”

สำหรับแปลงปลูกอินทผลัมในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คุณสนองได้ทดลองปลูกต้นอินทผลัมเป็น 3 แปลง จำนวน 260 ต้น บนเนื้อที่ 11 ไร่ คั้งนี้ แปลงที่ 1 ปลูกบนพื้นที่ดินเดิมแบบยกร่อง สายพันธุ์บาสีจำนวน 60 ต้น เป็นต้นเพาะเนื้อเยื่อตัวเมียทั้งหมด โดย



คุณสนอง กล่อมประเสริฐ

หลวงเสน่ห์ “อินทผลัม”

คุณสนองมีใจรักในอาชีพการทำเกษตร โดยเฉพาะอินทผลัม ไม้ผลเศรษฐกิจตัวใหม่ เขามุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้เรื่องปลูกอินทผลัมด้วยความตั้งใจ คุณสนองเลือกปลูกอินทผลัมพันธุ์บาสีเป็นหลัก เพราะปลูกง่าย ให้ผลผลิตดี มีคุณภาพดี รสชาติหวาน กรอบ อร่อย ไม่ฝาด โดยเลือกปลูกอินทผลัมพันธุ์บาสี ซึ่งได้มาจากการเพาะเนื้อเยื่อและเพาะเนื้อเยื่อ โดยปลูกในระยะห่างประมาณ 6-7 เมตร และนำต้นอินทผลัมที่เกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อมาปลูกแทรกตรงกลางจนเต็มแปลง พอต้นอินทผลัมอายุ 3 ปี ก็สามารถแยกเพศผู้-เพศเมียได้ตามที่ต้องการ

คุณสนองปลูกอินทผลัมในแปลงทดลอง ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ 5 ไร่ ก่อนเป็นการนำร่อง เมื่อมั่นใจว่าปลูกดูแลได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีได้ก็มั่นใจในโอกาสของอินทผลัมว่าสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกไกล เนื่องจากอินทผลัมเป็นไม้ผลที่สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น เครื่องดื่มสำเร็จรูป ขนม แยม ฯลฯ

ปลูกในระยะห่าง 7X7 เมตร ขณะนี้ต้นอินทผลัมมีอายุ 1 ปี 8 เดือน เริ่มให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก

สำหรับแปลงที่ 2 ปลูกบนดินจืด ปลูกแบบยกร่อง โดยปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮี จำนวน 90 ต้น เป็นต้นเพาะเนื้อเยื่อทั้งหมด โดยปลูกในระยะห่าง 7X7 เมตร ขณะนี้ต้นอินทผลัมมีอายุ 1 ปี 8 เดือน เริ่มให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก

ส่วนแปลงที่ 3 ปลูกบนดินจืด ไม่ยกร่อง โดยปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮี จำนวน 110 ต้น เป็นต้นเพาะเนื้อเยื่อทั้งหมด โดยปลูกในระยะห่าง 6X6 เมตร ขณะนี้ต้นอินทผลัมมีอายุ 2 ปี 5 เดือน เริ่มให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก

คุณสนองยังบอกอีกว่า เราสามารถแบ่งระยะเวลาการเจริญเติบโตจนถึงช่วงให้ผลผลิตของต้นอินทผลัมได้ดังนี้ คือ

ช่วงที่ 1 เริ่มปลูกต้นอินทผลัม โดยในช่วงแรกจะให้น้ำสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 20 นาที หลังจากลงปลูกได้ประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุก ๆ 15 วัน

ช่วงที่ 2 เมื่อต้นอินทผลัมอายุ 1 ปี 8 เดือน ช่วงนี้ต้นอินทผลัมจะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว ช่วงเดือนตุลาคมจะต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เพื่อสะสมอาหารให้ต้นทุก ๆ 15 วันเช่นกัน

ช่วงที่ 3 ตรงกับช่วงเดือนมกราคม 2561 คุณสนองเปลี่ยนใช้สูตรปุ๋ย เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต้นอินทผลัมเริ่มแทงจั่นออกมา ในช่วงนี้จะต้องเน้นฉีดพ่นแคลเซียมโบรอน ทุก ๆ 10-15 วัน

ช่วงที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม คุณสนองจะฉีดพ่นฮอร์โมนทั้งธาตุหลักและธาตุรอง ทุก ๆ 10-15 วัน

ช่วงที่ 5 เดือนกรกฎาคม ผลผลิตอินทผลัมเริ่มสุกแก่ พร้อมเก็บเกี่ยวออกขายได้ ไปจนถึงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

โรคพืชของอินทผลัม

ปัญหาโรคพืชที่พบเจอในแปลงปลูกอินทผลัม แบ่งได้เป็น 3 โรค ได้แก่ โรคใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้ต้นอินทผลัม เกิดอาการบวมตรงกลาง มีสีน้ำตาล เมื่อเกิดโรคระบาดรุนแรง ผลจากโรคใบไหม้จะขยายตัวรวมกันทำให้ใบแห้งม้วนงอฉีกขาดได้ง่าย ต้นอินทผลัมชะงักการเจริญเติบโต แนวทางป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในแปลงปลูก คือ ต้องเผาทำลายใบและต้นที่เป็นโรค พ่นด้วยสารกำจัดโรคพืชที่ไม่มีสารทองแดง



น้ำอินทผลัม



พันธุ์อัมเอสคาซาน



พันธุ์บาฮี



พันธุ์บาฮี

ส่วนโรคยอดเน่ามีระบาดมากในช่วงฤดูฝน เกิดทำลายต้นอินทผลัมตั้งแต่ระยะต้นกล้า ส่วนใหญ่พบในต้นอินทผลัมอายุ 1-3 ปี โรคยอดเน่าสังเกตได้จากรอยแผลเน่าสีน้ำตาลดำตรงโคนใบยอดที่ยังไม่คลี่ และบาดแผลจะขยายทำให้ยอดทั้งใบเน่าแห้งหลุดออกมา สามารถป้องกันและกำจัดโรคยอดเน่าได้ โดยใส่โซเดียมคลอไรด์บริเวณโคนต้นอินทผลัม อย่าให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้แหล่งหลบซ่อนของแมลงที่จะไปกัดบริเวณส่วนยอดของต้นอินทผลัมจนเกิดบาดแผล

อีกโรคที่สำคัญคือโรคใบจุด สังเกตได้จากลักษณะอาการ จุดสีเหลืองหรือสีน้ำตาลหรือสีดำทั้งสองข้างของใบต้นอินทผลัม โรคใบจุดเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะเอง อาการเริ่มแรกนี้หากไม่สังเกตอย่างละเอียดแทบมองไม่เห็นเลย เชื้อราจะเริ่มโผล่มาจากเส้นใบของผิวใบ เมื่อเชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตมากขึ้น จะเริ่มปรากฏให้เห็นบริเวณผิวใบที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีขนาดเล็กมาก เมื่อโรคระบาดเต็มที่แล้ว ผงจุดที่โผล่ขึ้นมาจะมองเห็นชัดเจน รวมทั้งสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ แนวทางกำจัดหรือป้องกัน ควรฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา methyl, copper hydroxide หรือ copper oxychloride จะมีประสิทธิภาพมาก

ตลาดอินทผลัม

เนื่องจากคนไทยตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้คุณสนองมั่นใจว่า อินทผลัมจะมีโอกาสทางการตลาดสูงในระยะยาว เพราะอินทผลัมเป็นไม้ผลที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูง การรับประทานอินทผลัมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคมะเร็งหัวใจ การใส่อินทผลัมลงไปปั่น จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับสตรีมีครรภ์หากรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนท้าย ๆ ก่อนคลอดบุตร จะช่วยขยายมดลูกในช่วงการคลอด และช่วยลดอาการตกเลือดหลังการคลอดได้อีกด้วย

ส่วนสตรีที่ให้นมบุตร การรับประทานอินทผลัมจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า และยังช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญในน้ำนม ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยต้านทานโรคมะเร็งหัวใจเช่นกัน อีกด้วย ประการต่อมาอินทผลัมช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยบำรุงตับอ่อน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง

จากผลงานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า อินทผลัมมีโพแทสเซียมสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

เลือกในสมองได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ รายงานผลงานวิจัยในประเทศซาอุดีอาระเบีย พบว่าอินทผลัมสามารถช่วยให้อาหารแข็งแรง ช่วยป้องกันเชื้อราในกระเพาะอาหาร ช่วยลดความรุนแรงของแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยหลังฮีตสโตรก และฮอร์โมนแกสตริน จากการเหนี่ยวนำของเอทานอล และช่วยลดระดับมิวซินในกระเพาะอาหารอีกด้วย

นอกจากนี้ คัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามระบุว่า หากสามารถรับประทานอินทผลัมวันละ 7 เม็ด จะช่วยรักษาและบำบัดพืชต่าง ๆ ได้ เนื่องจากอินทผลัมมีสารฟิลาจลิน จึงช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของเพศชายได้ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ การรับประทานอินทผลัมในขณะท้องว่างยามเช้า จะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ พยาธิและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้และระบบทางเดินอาหารได้

เนื่องจากอินทผลัม เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ปลูกดูแลง่าย ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง ทำให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาลงทุนปลูกอินทผลัมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คุณสนองเชื่อว่าแม้จะมีการขยายพื้นที่ปลูกอินทผลัมกันมากขึ้น แต่ตลาดไม่คั่งอย่างแน่นอน แต่อาจทำให้ราคาจำหน่ายปรับตัวลดลงได้ในอนาคต แต่ประเทศไทยก็มีโอกาสผลักดันการส่งออกอินทผลัมผลสดพันธุ์บาฮีสู่ต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศมุสลิม ที่นิยมบริโภคอินทผลัมอย่างแพร่หลาย

คุณสนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม "ไร่อินทผลัมเลิร์ตโรส" ได้ที่ บริษัท เลิร์ตโรส เบฟเวอเรจ อินทผลัม จำกัด ที่อยู่ 22/4 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 08-4319-8558 Email : lertrose@hotmail.com Website : http://www.lertrose.com